



ประกาศเทศบาลตำบลสระซุด

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้านตลิ่งชันตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
ตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ด้วยเทศบาลตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้านตลิ่งชัน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 ราคาขบประมาณของการก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงิน 3,602,000 บาท(-สามล้านหกแสนสองพันบาทถ้วน-) โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของจำนวน 180,100 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ที่ประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,500 บาท (-เก้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน-)
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลสระซุด
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลสระซุด และต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระซุด สำหรับผู้ที่ไม่ไปร่วมดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงฯ เทศบาลตำบลสระซุดจะถือว่าได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง และเมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลตำบลสระซุดไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสาร/

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลฯ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป


กำหนดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หรือตามที่เทศบาลตำบลระบุที่กำหนด ในวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.30 น.- 12.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคาชุดละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลสระซูด อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 089-8446576, 081-7903059 ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง จะทำสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559




(นายศิษเรศ จันทบุลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสระซูด